

Số: /SNgV-HTQT
V/v báo cáo hợp tác với Lào

Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 30/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muôn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình hợp tác với giữa Hà Tĩnh với nước CHDCNC Lào thời gian qua như sau:

I. Kết quả hợp tác với các địa phương Lào

1. Hợp tác về chính trị ngoại giao

Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; gìn giữ, vun đắp mối quan hệ truyền thống đặc biệt với tỉnh Bolikhămxay và hợp tác toàn diện với các tỉnh Khăm Muôn, Savannakhet, mở rộng hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh Bắc Lào; đẩy mạnh hợp tác đưa quan hệ giữa Hà Tĩnh với cơ quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đi vào chiều sâu, tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên tham mưu trao đổi các đoàn cấp cao làm việc, chúc mừng, tham dự các sự kiện, ngày lễ trọng đại của 2 Bên.

Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền Bounpimay Lào, Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc tết lãnh đạo, nhân dân các tỉnh: Bolikhămxay, Khăm Muôn, Savannakhet và thủ đô Viêng Chăn, đồng thời tỉnh đã tổ chức Tết cổ truyền Bounpimay cho lưu học sinh Lào và các Kiều Lào đang sinh sống và học tập tại Hà Tĩnh, tạo không khí đoàn kết gắn bó giữa nhân dân Hai nước.

Tham mưu tỉnh tổ chức thành công các hội nghị cấp cao giữa tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh: Bolikhămxay, Khăm Muôn, Savannakhet và ký kết Biên bản hợp tác nhằm tăng cường hợp tác với các tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, Sở đã tham mưu ký kết các Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban chính quyền tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muôn trong khuôn khổ chuyển công tác của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các tỉnh của Lào nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng giữa các Bên. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh ký Bản ghi nhớ với các đơn vị của 02 tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muôn triển khai xây dựng Nhà máy nghiền gỗ, trồng rừng, xây dựng Nhà máy chế biến sắn, tinh bột sắn tại các huyện thuộc 02 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muôn.

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh tích cực triển khai các chương trình thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương, đơn vị của nước bạn

Lào như: Thành phố Hà Tĩnh và thị xã Pạc Xăn, huyện Hương Sơn, Vũ Quang và huyện Khăm Cọt, huyện Đức Thọ và huyện Thà Phà Bạt tỉnh Bolikhămxay; huyện Hương Khê và huyện Na Kai tỉnh Khăm Muôn; Sở Công Thương với Sở Công Thương các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muôn, Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bolikhămxay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Sở Nông Lâm nghiệp các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muôn, từng bước đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào nói riêng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Trong năm 2022, triển khai Đề án “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, Sở Ngoại vụ đã tham mưu tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào với sự tham dự của các đoàn cấp cao các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muôn, Savannakhet, thủ đô Viêng Chăn, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và tổ chức các hoạt động khác như: Lễ trao tặng cho các tập thể, cá nhân của các tỉnh nước bạn Lào có thành tích xuất sắc trong gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào nói riêng; Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”, gặp gỡ các nhân chứng và đại diện thế hệ trẻ Hà Tĩnh và tỉnh bạn Lào.

Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 vừa qua, Đoàn Công tác tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành đã sang chúc Tết cổ truyền Lào tại các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muôn, Savannakhet và thủ đô Viêng Chăn, đồng thời tham dự Hội nghị cấp cao thường niên giữa Hà Tĩnh - Bolikhămxay, Hà Tĩnh - Khăm Muôn nhằm đánh giá lại những kết quả hợp tác trong thời qua và ký kết triển khai các nội dung hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

2. Công tác biên giới

Tỉnh Hà Tĩnh có 164,488km đường biên giới chung với hai tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muôn, nước CHDCND Lào từ mốc 463 đến mốc 515, trong đó có 03 huyện giáp biên giới là Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê; có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh, Việt Nam) - Nậm Phao (Bolikhămxay, Lào), đường Quốc lộ 8A đi qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao, Quốc lộ 12 nối cảng Vũng Áng với cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình qua Lào, đường Hồ Chí Minh đi qua ba huyện biên giới Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Trong những năm qua, tình hình trên tuyến biên giới Hà Tĩnh với hai tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muôn cơ bản ổn định; tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới đã triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các Hiệp định, Nghị định, Quy chế giữa hai nước Việt Nam - Lào; triển khai có hiệu quả Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào (ký ngày 16/03/2016), các Biên bản cuộc họp thường niên giữa hai Đoàn Đại biểu biên giới

hai nước. Kịp thời thông tin cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh về chính sách của Chính phủ Lào đối với công tác xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Hàng năm lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan của hai tỉnh Bolikhamsay và Khăm Muôn tổ chức tuần tra đơn phương và song phương trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, kịp thời phát hiện những vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới để xử lý kịp thời; duy trì thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát khép kín biên giới, siết chặt đường mòn, lối mở ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép đảm bảo an ninh tại cửa khẩu, cảng biển, đồng thời tạo điều kiện cho việc lưu thông qua lại biên giới được thông thoáng, đúng quy định luật pháp của hai nước Việt Nam - Lào nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

3. Hợp tác về giáo dục đào tạo

Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành, hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và cao đẳng nghề cho cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào với số lượng nhiều nhất cả nước. Năm học 2021-2022, tỉnh hỗ trợ cấp 131 chỉ tiêu học bổng cho học sinh, cán bộ của các tỉnh Bolikhamsay, Khăm Muôn, Savanaket của Lào với tổng mức trung bình trên 6 tỷ đồng/năm và trong năm học 2022-2023, tiếp tục hỗ trợ cấp 159 chỉ tiêu học bổng cho các tỉnh của Lào. Hiện nay, có gần 800 lưu học sinh Lào đang theo học tại Hà Tĩnh. Trong năm học 2023-2024, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tiếp nhận các chỉ tiêu hỗ trợ học bổng mới của tỉnh dành cho 3 tỉnh Trung Lào và các tỉnh Bắc Lào, dự kiến khoảng 167 chỉ tiêu.

Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên, cán bộ giáo viên, hàng năm tỉnh Hà Tĩnh cử các cán bộ, học sinh đi đào tạo tại Đại học Quốc gia Lào. Năm 2022, tỉnh Bolikhamsay cử 02 giáo viên sang giảng dạy tiếng Lào cho cán bộ, công chức tỉnh Hà Tĩnh và năm 2023, cử 01 giáo viên của tỉnh Bolikhamsay đang giảng dạy tiếng Lào cho cán bộ, công chức tỉnh Hà Tĩnh, khóa học đã hoàn thành vào tháng 10/2023.

Hiện nay, Sở đang tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh; tham mưu đẩy nhanh tiến độ cử giáo viên của tỉnh Hà Tĩnh sang bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên tỉnh Bolikhamsay.

4. Triển khai các khoản viện trợ, dự án cho Lào

Tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ giao làm Chủ dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nông Bốc, tỉnh Khăm Muôn, nước CHDCND Lào (bao gồm đoạn kè sông Mê Công)” bằng nguồn vốn do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công các hạng mục công trình và dự kiến tháng 12/2023 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng các nội dung của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ

nước CHDCND Lào về quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ.

5. Hợp tác về phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay, Thủ đô Viêng Chăn (Lào) trong công tác tìm kiếm, cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại tỉnh, mùa khô 2022- 2023 quy tập được 10 hài cốt về nước an táng tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nậm, huyện Hương Sơn.

II. Phương hướng hợp tác giữa Hà Tĩnh với các địa phương, cơ quan, đơn vị của Lào trong thời gian tới.

1. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào; đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh với cơ quan đại diện ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong tầng lớp Nhân dân.

Tổ chức đón tiếp các Đoàn lãnh đạo của các tỉnh Lào sang chúc mừng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của Việt Nam, của tỉnh và các đoàn của các sở, ban, ngành các địa phương của Lào sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Gửi thư, điện chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của Lào đến Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Việt Nam, các địa phương Lào.

2. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh tích cực triển khai các chương trình hợp tác với các địa phương, đơn vị của nước bạn Lào; xúc tiến thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các huyện của tỉnh Hà Tĩnh với các huyện của tỉnh BoliKhămXay và Khăm Muôn.

3. Thường xuyên phối hợp các sở, ban, ngành địa phương bảo vệ hệ thống mốc quốc giới nhằm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Lào; phối hợp tham mưu triển khai mở rộng đường giao thông tại cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) - Nậm Phao (Bolikhămxay) (đoạn phía Lào).

4. Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

5. Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh của Lào; tiếp nhận cán bộ, học viên các tỉnh của Lào sang học tiếng Việt và chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh; cử giáo viên của tỉnh Hà Tĩnh sang bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên tỉnh BoliKhămxay; Tham mưu xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh.

6. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nông Bốc, tỉnh Khăm Muôn, nước CHDCND Lào (bao gồm đoạn kè sông Mê Công)” do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào.

Sở Ngoại vụ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Sở;
- Lưu: VT, HTQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Mạnh Hùng